

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 cho Trường Đại học Y Dược Thái Bình.



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Bệnh viện Đại học Y Thái Bình.

Sáng ngày 18/11, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1968 - 2018). Tới dự và chúc mừng có các đồng chí: Vũ Đức Đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự, chúc mừng còn có đại diện đại sứ quán các nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia, Đan Mạch, Cộng hòa Mô-dam-bích; đại diện các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, các bệnh viện, trường đại học trong nước...

Trường Đại học Y Dược Thái Bình có bước trưởng thành vượt bậc. Hiện nay, Trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên hùng hậu; cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Quy mô đào tạo đa ngành, đa cấp, trong đó có 6 ngành đào tạo bậc đại học; Trường đã đào tạo trên 25.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng; 29 tiến sĩ, 242 bác sĩ CK II...; gần 1.000 bác sĩ cho nước bạn Lào và Campuchia. Với những thành tích đạt được, Trường vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm chúc mừng các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, đóng góp tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ cán bộ, giảng viên trong 50 năm qua, Phó Thủ tướng

nhấn mạnh những kết quả đạt được của Trường là đáng tự hào. Chia sẻ về thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng cao, đòi hỏi cán bộ ngành Y tế phải được đào tạo, rèn luyện nhiều lĩnh vực. Như vậy, đòi hỏi Trường bên cạnh phát triển đội ngũ giảng viên giỏi về chuyên môn, cần phát triển giảng viên, chuyên gia giỏi về nhiều lĩnh vực hoạt động công cộng, xã hội khác. Phó Thủ tướng đề nghị Trường tiếp tục khai thác thế mạnh, xây dựng Trường là trung tâm đào tạo có uy tín, đặc biệt là có uy tín top đầu trong đào tạo nhân lực ngành Y tế. Cùng với đẩy mạnh tư duy đổi mới, Trường cũng mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài trong đào tạo và nghiên cứu khoa học để hòa nhập quốc tế. Học viên, sinh viên kế thừa, phát huy truyền thống các thế hệ đi trước, không chỉ tiếp nối

xây dựng ngôi trường có uy tín, chất lượng mà là nơi duy trì, lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất... Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của các nước đã có sự phối hợp, đào tạo lĩnh vực y dược học với các trường đại học, đặc biệt là Đại học Y Dược Thái Bình. Đồng thời, ghi nhận sự giúp đỡ, đùm bọc, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đối với Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Đức Đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Đại học Y Dược Thái Bình; trao 3 Huân chương Lao động có 3 cấp nhân; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập

thể, cá nhân. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức thư mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình mang dòng chữ "Trường Đại học Y Dược Thái Bình đoàn kết - trí tuệ - đổi mới - hội nhập - phát triển". Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trước khi dự lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh đã đến thăm phòng truyền thống; dự hội trại sinh viên; thăm ký túc xá sinh viên; thăm hỏi tình hình sinh hoạt, học tập của các lưu học sinh Lào, Campuchia và đồng viên các em nỗ lực học tập, trở thành bác sĩ giỏi về phục vụ Tổ quốc.

HÀ DUNG - THANH TÂM

CÁC TRƯỜNG THPT, THCS...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng 18/11, Trường THCS Tây Sơn, thành phố Thái Bình tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập Trường (1963 - 2018) và đón nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đến dự và chung vui với tập thể nhà trường có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo UBND thành phố; các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cựu học sinh, đại diện phụ huynh, cùng gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang học tập và công tác tại trường. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, quy mô nhà trường ngày một phát triển, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Những năm gần đây, tỷ lệ tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ 99 - 100%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập, chất lượng học sinh giỏi luôn ổn định, đứng trong top ba các trường THCS của thành phố; nhiều đội tuyển đoạt giải nhất, nhì, ba thành phố. Kết quả thi học sinh giỏi hàng năm có từ 30 - 50 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp

thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Với những thành tích rất đáng tự hào, Trường đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Sáng ngày 18/11, Trường THPT Lý Bôn tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Trường. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chúc mừng. Trường THPT Lý Bôn trước đây là một phân hiệu được tách ra từ Trường cấp III Thư Trì, theo quyết định ngày 27/8/1967 của UBND tỉnh. Từ năm 1968, Trường chính thức là một trường độc lập, hoàn chỉnh mang tên Trường cấp III Bắc Thư Trì. Đến năm 2003, Trường được đổi tên là Trường THPT Lý Bôn. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được ổn định và nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp đạt 98% trở lên, đặc biệt 7 năm trở lại đây, tỷ lệ này đạt xấp xỉ 100%. Học sinh lớp lớp đạt trên 99%, hạnh kiểm loại tốt trên 95%, số học sinh thi đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm sau nhiều hơn năm trước. Học sinh

đỗ vào đại học, cao đẳng đạt tỷ lệ gần 60%. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Trường THPT Lý Bôn đạt được trong 50 năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường và địa phương. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thế hệ nhà giáo trong trường nói riêng và toàn tỉnh nói chung, chúc Trường THPT Lý Bôn sẽ có những bước phát triển mới trong sự nghiệp trồng người. Trường THPT Chuyên Thái Bình vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập hệ chuyên, 30 năm thành lập Trường. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chúc mừng.

Những năm cuối của thập niên 60, mặc dù cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt nhưng tỉnh Thái Bình đã có những bước đi cụ thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Năm 1968, hệ chuyên Toán chính thức được mở tại Trường cấp III thị xã Thái Bình (nay là Trường THPT Lê Quý Đôn). Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, tháng 9/1988, Trường THPT Chuyên Thái Bình chính thức được thành lập. Ngày ấy, dù khó khăn, vất vả nhưng các nhà giáo và học sinh vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Trải qua 50 năm thành lập hệ chuyên, 30 năm thành lập Trường THPT Chuyên Thái Bình, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Toàn trường có hơn 120 em học sinh giỏi các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Nga được dự tuyển học sinh giỏi quốc tế. Nhiều học sinh đã mang vinh quang về cho nhà trường. Hàng năm, nhà trường vinh dự đứng trong top 4 và 5 của 200 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất, nhiều học sinh trở thành thủ khoa, á khoa của các trường đại học trọng điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Trường THPT Chuyên Thái Bình đạt được trong nửa thế kỷ qua. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, đổi mới tư duy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, không ngừng giữ vững vị thế mà còn đưa Trường THPT Chuyên Thái Bình lên tầm cao mới phù hợp với thời đại của khoa học kỹ thuật và công nghệ 4.0; các thầy, cô giáo nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói chung và Trường THPT Chuyên Thái Bình nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thế hệ học sinh hôm nay và mai sau cố gắng tu dưỡng đạo đức, ra sức phấn đấu học tập để xứng đáng với các thế hệ cha, anh đi trước và truyền thống vẻ vang của Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Đấu tranh triệt để với tội phạm trộm cắp tài sản

Để đấu tranh triệt để với tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân, công sở và công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ được nhiều đối tượng vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã bắt, xử lý, triệt xóa hàng chục ổ nhóm, bắt nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Điển hình vào tháng 5/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt 3 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh gồm: Vũ Đức Quốc, sinh năm 1986, Vũ Đức Ngọc, sinh năm 1990 đều trú tại xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Lê Bá Khánh, sinh năm 1983, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp tài sản

vụ trộm cắp tài sản của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Tiền Hải, Đông Hưng với số tiền trên 3 tỷ đồng. Trung đó, riêng số tiền chúng trộm cắp tại Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình (xã Đông Côi, huyện Tiền Hải) là trên 2,6 tỷ đồng và Công ty Hoa Việt (xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng) 300 triệu đồng. Tháng 7/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt 2 đối tượng Đoàn Văn Khiên, sinh năm 1975 và Bùi Đoàn Thu, sinh năm 1990, đều trú tại xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Từ tháng 12/2017 đến 8/2018, lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện, chúng đã trộm cắp 27 xe máy trên địa bàn các huyện Đông Hưng, Tiền Hải và thành phố Thái Bình. Ngày 7/8/2018, Công ty TNHH Hưng Cúc (xã Đông Xuân, Đông Hưng) bị kẻ gian

đột nhập phòng kế toán, phá két sắt lấy đi 630 triệu đồng. Sau một tháng điều tra xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Nam Định làm rõ 5 đối tượng gây ra vụ trộm trên gồm: Mã Đình Đình, sinh năm 1981, cả 4 đối tượng trên đều trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1967, trú tại tổ 3, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chúng có một nhóm gồm 9 tên, trong đó 5 đối tượng người nước ngoài, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn cả nước với số tiền

lên tới gần 5 tỷ đồng. Thời gian qua, trên địa huyện Đông Hưng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp, trước tình hình đó, Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai nhiều phương án đấu tranh triệt xóa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đông Hưng đã triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm tài vụ trộm trên gồm: Mã Đình Đình, sinh năm 1981, cả 4 đối tượng trên đều trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1967, trú tại tổ 3, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chúng có một nhóm gồm 9 tên, trong đó 5 đối tượng người nước ngoài, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn cả nước với số tiền

tượng gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn gồm: Phạm Quốc Trị, sinh năm 1990, xã Thái Thắng và Đỗ Mạnh Trường, sinh năm 1976, xã Thụy Trinh, huyện Thái Thụy về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận từ tháng 7 đến tháng 10/2018, chúng đã thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện lân cận. Thường tá Nhâm Ngọc Bình, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Qua phân tích các vụ trộm cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân, người quản lý bảo vệ tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình như: không khóa cửa, khóa còng xe máy, để phương tiện ở những nơi không có người trông coi; khóa bằng các loại khóa không an toàn, thậm chí quên không khóa cửa nhà. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có bảo vệ hoặc công tác bảo vệ lỏng lẻo, không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh,

hệ thống chiếu sáng tường rào không bảo đảm... Theo nhận định, hiện tại đã bước vào những tháng cuối cùng của năm 2018, theo quy luật thì tình hình trộm cắp cuối năm sẽ diễn biến rất phức tạp, vì vậy đề phòng ngừa trộm cắp mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, có phương án tăng cường bảo quản tài sản như lắp đặt thêm cửa chống trộm, trang bị các loại khóa chống cắt, lắp đặt chuông báo động... Tại trụ

sở các cơ quan cần lắp đặt hệ thống giám sát, thêm đèn chiếu sáng ở những vị trí quan trọng, xây tường rào; tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị mình. Khi phát hiện các thông tin, tài liệu về các đối tượng nghi vấn liên quan đến trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp thì kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời. NGUYỄN TÙNG



Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ trộm cắp.